

Bắt đầu triển khai việc chích vắc-xin Pfizer cho trẻ em

Ngày 23 tháng Mười Một, 2021

Với hơn 394,000 liều vắc-xin Pfizer COVID-19 cho trẻ em có tại tỉnh bang, Alberta sẽ bắt đầu nhận hẹn chích ngừa cho trẻ em từ năm đến 11 tuổi vào ngày 24 tháng Mười Một.

Các liều thuốc đang được phân phối đến 120 cơ sở chủng ngừa của Dịch Vụ Y Tế Alberta (AHS) trong toàn tỉnh bang và bốn tiệm thuốc tây tại các cộng đồng nơi không có sẵn các y viện của AHS.

Tất cả trẻ em muốn chích ngừa đều phải làm hẹn và việc lấy hẹn sẽ bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày thứ Tư, 24 tháng Mười Một. Các cuộc hẹn chích ngừa liều đầu tiên sẽ bắt đầu sớm nhất từ ngày thứ Sáu, 26 tháng Mười Một. Thêm chi tiết về địa điểm nơi phụ huynh có thể đăng ký làm hẹn sẽ có vào những ngày sắp tới.

Đăng ký một cuộc hẹn chích vắc-xin cho trẻ em từ năm đến 11 tuổi

Việc chích ngừa cho trẻ em sẽ được thực hiện tại các cơ sở của AHS trong toàn tỉnh bang. Vắc-xin cũng sẽ có tại bốn tiệm thuốc tây nơi các không có sẵn các y viện của AHS. Các cuộc hẹn chích ngừa liều đầu tiên phải được đăng ký thông qua Hệ thống Đăng ký Vắc-xin của Alberta tại alberta.ca/vaccine hay bằng cách gọi Health Link số 811. Hiện nay không nhận chích ngừa mà không có làm hẹn trước.

Trẻ em từ năm đến 11 tuổi sống tại khu vực dành riêng cho Thổ dân cũng sẽ được chích ngừa thông qua các trạm điều dưỡng hay cơ quan y tế công cộng tại biệt khu Thổ dân.

Thời gian cách khoảng được đề nghị giữa liều thứ nhất và liều thứ nhì cho trẻ em từ năm đến 11 tuổi ít nhất phải là tám tuần. Trẻ em cũng được khuyên nên chờ ít nhất 14 ngày khi chích vắc-xin COVID-19 dành cho trẻ em và một loại vắc-xin khác.

Thông tin có liên quan

[Đăng ký cuộc hẹn chích vắc-xin COVID-19 của quý vị](#)

[Thông tin hồ sơ và thông tin về vắc-xin COVID-19](#)

[Thông tin của AHS về việc đăng ký chích vắc-xin](#)

Truyền thông có thắc mắc

Steve Buick

Steve.buick@gov.ab.ca

Chánh tham vụ báo chí, Bộ Y Tế
780-288-1735

Chương trình Miễn trừ Hạn chế

Trẻ em dưới 12 tuổi sẽ tiếp tục được vào các cơ sở kinh doanh và địa điểm có tham gia trong Chương trình Miễn trừ Hạn chế (Restrictions Exemption Program), bất kể tình trạng chủng ngừa của các em. Điều này sẽ cho phụ huynh và người bảo hộ có thời gian để quyết định nếu và khi nào các con còn nhỏ của họ sẽ được bảo vệ chống COVID-19.

Trẻ em 12 tuổi và nhỏ hơn 12 tuổi, hội đủ các yêu cầu của chương trình, có thể vào các cơ sở cùng với cha mẹ hay người giám hộ của các em, cũng như tham gia trong các sinh hoạt dành cho thanh thiếu niên trong lúc tuân theo các biện pháp y tế công cộng hiện thời.

Thông tin ngắn gọn

- Vắc-xin Pfizer-BioNTech's Comirnaty COVID-19 là vắc-xin duy nhất được chấp thuận cho dùng ở trẻ em từ năm đến 11 tuổi tại Canada.
- Bộ Y Tế Canada đã chấp thuận vắc-xin Pfizer cho trẻ em từ năm đến 11 tuổi vào ngày 19 tháng Mười Một. Vắc-xin cũng đã được chấp thuận cho dùng tại Hoa Kỳ.
- Hơn 391,000 người dân Alberta từ năm đến 11 tuổi hiện đủ điều kiện để tiêm vắc-xin COVID-19.
- Cho đến nay tại Alberta:
 - Với trẻ em từ năm đến 11 tuổi, đã có khoảng 30,700 ca được chẩn đoán mắc COVID-19 kể từ tháng Ba năm 2020, với 78 trường hợp phải nhập viện và 20 trường hợp phải được chăm sóc đặc biệt.